

SƠ LƯỢC VỀ BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI

Báo cáo giám sát Môi trường Xã hội (GMX) cung cấp thông tin cập nhật định kỳ trong quản lý môi trường và xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1. Thông tin cập nhật trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 03 năm 2023.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỰ ÁN

Nhiều hoạt động xây dựng khác nhau đã được hoàn thành, trong khi một vài hạng mục đang tiếp tục diễn ra, chẳng hạn như việc lắp đặt ống, cách nhiệt, lắp đặt và hoàn thiện công việc trong tổ máy 2. Cụ thể là thi công hàng rào và cổng, đường, cảnh quan và sân chung, cũng như việc lắp đặt ống và bảo ôn trong khu vực Máy phát điện tổ máy 1 & 2 và Lò hơi 2 đang được thực hiện.

Trong giai đoạn này, một số khu vực làm việc như khu xử lý nước, khử muối, khu vực bơm nước làm mát, khu vực điều khiển, phòng ắc quy dự phòng, trạm biến áp 110kV và 500 KV, bao gồm Máy biến áp tự dòng nhà máy, Tổ máy 1: Máy biến áp tăng áp máy phát, Máy biến áp tự dòng tổ máy, thanh dẫn dòng pha cách ly và máy cắt đầu cực máy phát, và một vài khu vực tương tự đã đưa vào sử dụng. Một số khác vẫn đang trong vận hành thử, chẳng hạn như Hệ thống điện giải điện phân nước biển và các phòng chuyển đổi trung thế và hạ thế của tổ máy 1 và 2, hệ thống dầu và hệ thống vận chuyển than.



AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Các hoạt động giám sát đều được tiến hành chặt chẽ và kiểm soát tốt, như các buổi kiểm tra an toàn, giám sát hàng tuần và hằng ngày, kiểm tra lán trại hằng tháng, đào tạo an toàn, công tác vệ sinh dọn dẹp, các buổi diễn tập khẩn cấp, và rất nhiều các hoạt động khác nữa để thấy được hiệu suất nổi bật của công tác quản lý an toàn và môi trường tại công trường. Sự nỗ lực của đội giám sát được ghi nhận khi đạt cột mốc với 27 triệu giờ lao động không có tai nạn lao động nặng vào tháng 3/2023. Thành tích này cũng thể hiện sự tuân thủ cam kết trong việc duy trì và cải thiện công tác an toàn môi trường tại Dự án.

GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Không khí

Trong thời gian quan trắc, các dữ liệu không khí xung quanh đã đo đạc đều tuân thủ theo các yêu cầu của Quy chuẩn Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới.

Tiếng ồn và độ rung

Quan trắc ồn và rung tại các khu vực xung quanh Dự án đều được tiến hành tại thời điểm ngày và đêm. Các kết quả quan trắc đều tuân thủ và trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới.

Nước thải

Kết quả của nước thải được phát hiện đều nằm trong giới hạn của Quy chuẩn Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng tài chính Thế giới.

Đất

Mẫu đất được thực hiện tại 3 khu vực khác nhau trong ranh giới của Dự án. Kết quả của mẫu đất đều đạt trong giới hạn cho phép.

Nước ngầm

Chỉ tiêu nước ngầm cũng được thu gom và quan trắc tại 3 địa điểm khác nhau. Kết quả của các mẫu nước ngầm cũng đều thuộc trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam.

Nước biển

Đánh giá chất lượng nước biển được lấy tại 2 vị trí của khu vực nước cấp làm mát và cửa xả nước làm mát. Chất lượng nước biển đều được phân tích và đạt chất lượng tốt không có ảnh hưởng do hoạt động thi công Dự án.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

VPCL hỗ trợ 475 suất quà Tết trong chương trình trao quà Tết Nhân Ái tháng 01.2023 cho các nhóm hộ khó khăn tại các xã Ninh Phước, Ninh Thọ và Ninh Vân thuộc thị xã Ninh Hòa. Đây là hỗ trợ ý nghĩa và kịp thời nhằm giảm bớt khó khăn cho các hộ gia đình trong dịp Tết cổ truyền.



600 học sinh đã rất háo hức tham gia cuộc thi trang trí hoa mai và mâm ngũ quả cùng bạn bè, thầy cô tại trường tiểu học Ninh Phước nhân dịp Tết cổ truyền. Chương trình được VPCL tổ chức tháng 01.2023 nhằm mang đến cho trẻ em địa phương những trải nghiệm lý thú trong các hoạt động chuẩn bị đón Tết nguyên đán.



CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI SINH KẾ



Trong khuôn khổ chương trình Hỗ trợ Nông nghiệp của VPCL, khóa tập huấn cho 36 bà con nông dân địa phương được tổ chức tại thôn Ninh Tịnh do Cán bộ chuyên môn của Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thị xã Ninh Hòa hướng dẫn. Khóa tập huấn tập trung vào phòng trừ bệnh trên cây tỏi và kỹ thuật làm phân hữu cơ.

Trong ngày 22.10.2022, VPCL khai giảng hai khóa đào tạo nghề Bường phòng và Chăm sóc cây cảnh cho 35 học viên thuộc diện thu hồi đất với sự hợp tác của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang và Công ty Du lịch Gia Minh. Các khóa học kéo dài hơn 01 tháng nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cho các học viên trong khuôn khổ Chương trình Phục hồi sinh kế của VPCL.



SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CỘNG ĐỒNG

VPCL triển khai chương trình khám sức khỏe cho tất cả học sinh Tiểu học và THCS tại xã Ninh Phước trong tháng 11.2022. Tổng cộng 952 học sinh đã được kiểm tra chiều cao/cân nặng, khám răng, tai mũi họng và nhận quà tặng từ dự án.



55 thành viên cùng nhau luyện tập trong các CLB dưỡng sinh tại các thôn để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.



VPCL và nhà thầu vận hành KVPS đã chung tay trao tặng 13 chiếc xe lăn cho người khuyết tật tại địa phương trong tháng 12.2022. Sự giúp đỡ này sẽ cải thiện việc đi lại cũng như sức khỏe thể chất của nhóm người khuyết tật tại xã.



CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

VPCL cùng các nhà thầu Doosan, IHI, CTCI và KVPS hỗ trợ cấp đồng phục vụ sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường chính tại xã Ninh Phước trước Tết Nguyên đán 2023. Hệ thống đèn chiếu sáng sẽ cải thiện an toàn đi lại cho người dân và công nhân Dự án cũng như góp phần đảm bảo an ninh trật tự về đêm tại địa phương.



Trong tháng 11.2022, VPCL tiếp tục gói hỗ trợ bàn ghế cho các trường học, nhà cộng đồng các thôn và trạm y tế xã. Tất cả bàn ghế được sản xuất từ gỗ tái chế tại công trường Dự án.



Dự án đã đóng góp tăng cường mức độ bao phủ và chất lượng kênh thông tin đến người dân qua việc hỗ trợ sửa chữa hệ thống loa phát thanh tại xã Ninh Phước. Kết quả là kênh thông tin từ chính quyền xã đến người dân và giữa các thôn được thông suốt hơn.

